

## 5 กลยุทธ์พัฒนาการศึกษาด้วย DLTV

นำเสนอเมื่อ : 18 มิ.ย. 2562

**เลขาธิการ กพฐ.วาง 5 กลยุทธ์ขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยโครงการ DLTV มอบเขตพื้นที่สำรวจโรงเรียนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ ให้ใช้โครงการ DLTV เขามาเติมเต็มทันที**

วันนี้ (18 มิ.ย.) ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ว่า ที่ประชุมได้หารือถึงการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) โดยที่ผ่านมากำหนดจัดการศึกษาทางไกลอยู่ภายใต้การดำเนินงานมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ สพฐ.

ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) สนับสนุนการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนของครูในโรงเรียนขนาดเล็กทั่วประเทศ จำนวน 15,369 แห่งตั้งแต่ปี 2557 ถึงปัจจุบันได้พัฒนารูปแบบ เปลี่ยนระบบการออกอากาศ จาก DLTV เป็น NEW DLTV มีกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning ครูสามารถจัดการเรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระ นักเรียนและครูได้เข้าถึงกระบวนการเรียนการสอนที่ทันสมัย มีเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากโรงเรียนต้นทางส่งตรงไปยังห้องเรียนของโรงเรียนปลายทาง ซึ่งถือเป็นการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

เลขาธิการ กพฐ.กล่าวต่อไปว่า ทั้งนี้ในปี 2562 สพฐ.ได้วางแนวทางขับเคลื่อนโครงการ DLTV แบ่งออกเป็น 5 กลยุทธ์ ได้แก่

1. การจัดทำวิจัยรูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ดีแอลทีวีโรงเรียนที่ประสบความสำเร็จ ร่วมกับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2. จัดทำแผนนิเทศ ติดตาม และประเมินผล โรงเรียนดีแอลทีวี ปี 62
3. จัดทำเครื่องมือสำหรับการนิเทศ โครงการจัดการศึกษาด้วย DLIT DLTV ของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา โครงการพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
4. จัดการประกวด BEST PRACTICE DLTV รุ่นที่ 2 ของ 18 Cluster และ
5. จัดงาน EDUCA 2019 ที่เมืองทองธานี โดยนำโรงเรียนที่ชนะเลิศการประกวด BEST PRACTICE DLTV รุ่นที่ 2 ของ 18 Cluster มารวมกิจกรรม

“โครงการดีแอลทีวีมีประโยชน์และมีความสำคัญอย่างมาก ช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา โดยเฉพาะโรงเรียนในพื้นที่ทางไกล ดังนั้นผมจะขยายโครงการดีแอลทีวีจากเดิมใช้งานในโรงเรียนขนาดเล็กให้ครอบคลุมโรงเรียนขนาดกลางด้วย เนื่องจากพบว่าโรงเรียนขนาดกลางบางแห่งยังมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ต่ำอยู่ ซึ่งมอบหมายให้เขตพื้นที่ไปสำรวจแล้วว่ามีสถานศึกษาใดบ้างที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาต่ำให้นำโครงการดีแอลทีวี เขามาเติมเต็ม รวมถึงจะมีการปรับกระบวนการทำงานของศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล

สพฐ.ชุดใหม่ด้วย เพื่อให้มีความเข้มแข็งและพัฒนางานการศึกษาทางไกลให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น” ดร.สุเทพ กล่าว

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวและอ่านเพิ่มเติมได้จาก [เดลินิวส์ วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562](#)